

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2021-2030

Thực hiện Kế hoạch số 962/KH-SGDĐT ngày 30/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2021-2030; Phòng GDĐT xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông và thái độ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, khắc phục vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông góp phần xây dựng huyện, Thành phố có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường.

2. Yêu cầu

100% các nhà trường, phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Không để xảy ra ùn tắc giao thông ở khu vực cổng trường học có các đường trục chính đi qua.

Các nhà trường chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông, các cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Phối hợp trong việc tổ chức giao thông bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông khu vực cổng trường.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

Các nhà trường tiếp tục hưởng ứng thực hiện có hiệu quả “Tháng cao điểm an toàn giao thông” và tuyên truyền vào dịp Tết, lễ, hội theo chuyên đề cụ thể hằng năm.

Sử dụng bộ tài liệu giáo dục ATGT do Bộ GDĐT phối hợp biên soạn và phát hành làm tài liệu giảng dạy và đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm



trật tự ATGT, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn vào trong chương trình chính khóa, trong các hoạt động trải nghiệm cho học sinh; tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục ATGT cho học sinh. Tăng cường quản lý của Ban giám hiệu trong hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô; ban hành quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về ATGT qua các nền tảng công nghệ thông tin như: Internet, mạng xã hội, điện thoại thông minh, các công cụ hình ảnh trực quan, các ứng dụng trò chơi... theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND Thành phố, UBND huyện và Phòng GDĐT.

Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật về trật tự ATGT vào các tiết học chính khóa, hoạt động ngoại khóa theo quy định của Bộ GDĐT. Tiếp tục đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT là một tiêu chí đánh giá thi đua của các nhà trường và là một tiêu chuẩn đánh giá xếp loại cuối năm của học sinh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Phối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông xung quanh khu vực nhà trường, trên các tuyến đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà cho học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ban hành, quán triệt kế hoạch thực hiện tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2030 tới 100% các đơn vị trường học.

Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch tại các nhà trường. Tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Đưa nội dung đảm bảo trật tự ATGT là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua các nhà trường.

2. Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục ATGT theo nhiệm vụ từng năm xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của nhà trường.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm nòng cốt cho công tác giáo dục ATGT.

4. Công tác báo cáo

Các nhà trường tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Phòng GDĐT (bằng thư điện tử qua email: taithieu-dp@hanoiedu.vn) trước ngày 10/11 hằng năm và báo cáo tổng kết triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2030 trước ngày 05/10/2030

Trên đây là kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngành Giáo dục và Đào tạo Đan Phượng, giai đoạn 2021-2030, đề nghị ông (bà) Hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc triển khai./.

Nơi nhận:

- Các trường MN, TH, THCS;
- TP, PTP. Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Quý Liễu

